

ข่าวประชุมและติดตามงานของหน่วยงานสนองพระราชดำริ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอดิสร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) กรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม บนฐานทรัพยากร ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ.-จ.เชียงใหม่ ซึ่งในการสนองพระราชดำริของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนให้จะดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๘ ซึ่งสนับสนุนให้กับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ทาง อพ.สธ. สนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้น สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริในการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้แต่ละพื้นที่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ค้นหาต้นทุนทางทรัพยากรทั้ง ๓ ฐานข้างต้น โดยตรวจสอบว่าในพื้นที่ปราชญ์ชาติหรือในท้องถิ่นมีทรัพยากรใดที่มีศักยภาพและมีความสำคัญ จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่สำรวจรวบรวมได้เพื่อเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อบันทึกความเป็นเจ้าของและมีสิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เนื่องจากมีพิธีสารนาโงว่า ว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น โดยให้หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นช่วยในการศึกษาวิจัยทรัพยากรที่มีศักยภาพ และให้โรงเรียนในท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนช่วยเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน “โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น” และนำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล” ซึ่งทาง อพ.สธ. จะฝึกอบรมการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับ อบต./เทศบาลตำบลที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และเสนอให้ทางจังหวัดเป็นนโยบายให้นำ อบต.กีดช้าง เป็นพื้นที่นำร่องของทางจังหวัด และเป็นตัวอย่างให้กับ อบต. อื่น ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน

อีกทั้งยังกล่าวถึงมูลนิธิ อพ.สธ. ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้จัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการ อพ.สธ.

และแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเชิญจาก Asean Traditional Textile Arts Community ประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 5th Asean Traditional Textile Symposium ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและขอให้ทางจังหวัดเชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

